

ยอมเก็บเวที มือบงกชอย่างถาวร นายกฯปฏิเสธการหารือกับปชป.

★ นายฯถก กรม.แก้ยงทั้งระบบ

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่ 1/2559 ถึงปัญหาทางพาราดอกต้าว่า วันนี้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องทางพาราดอกต้าให้ได้ทั้งระบบ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ต้นทางคือการรับซื้อยางเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานแล้ว โรงงานจะนำเศษผลิตเหล่านี้มาให้ทุกกระทรง ใช้งบประมาณในการจัดซื้อ ไม่ว่าจะเป็สนามกีฬาหรือยางปูพื้นต่างๆทั้งหมด ซึ่งได้สั่งการไปหมดแล้วและจะนำเข้า กรม. วันที่ 12 ม.ค. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบอย่างแท้จริง จึงต้องการให้ทุกคนทราบว่า จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการแก้ปัญหาให้เกษตรกร และอีกหลายๆอย่าง ต้องเกิดความสมดุล เพราะรัฐบาลไม่สามารถที่จะดำเนินการเพียงอย่างเดียวยังมีปัญหาส่วนอื่นอีก ทั้งการนำงบประมาณไปใช้ลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำ

★ เล็งให้รัฐบาลรับซื้อไปผลิตเอง

จากนั้นเวลา 12.00 น. พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงเรื่องปัญหาทางพาราดอกต้าครั้งว่า วันนี้ยอมมาพูดโดยรวมว่ารัฐบาลมีที่นาศรษฐกิจได้ไม่ดี เศรษฐกิจตกต้องคว่าเศรษฐกิจตกจากปัจจัยอะไร มีที่ภาคส่วนและที่ผ่านมามีความเข้มแข็งแต่ละภาคส่วน กิจกรรมต่างๆมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเตรียมการหรือเปล่า ต้องไปดูตรงนั้น คนกำลังแก้ไขและเพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็ข้าว ยาง หรือผลิตผลอื่นๆ แต่ปรากฏว่าโดนโจมตีตลอดเวลาว่าทำไมแก้ไขไม่ได้สักที อยากถามว่าใครที่เข้ามาเป็รัฐบาล ถ้ายังไม่ยอมใครสร้างให้เป็นแบบเดิมจะเจอแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่องยางขอให้สบายใจคนกำลังเริ่มทั้งหมดที่จะจัดกระบวนการ

คือหนึ่งเพื่อรับซื้อยางในราคาที่สูงที่มาจากจะพอใจหรือไม่พอใจยังไม่ทราบแต่รัฐบาลและ คสช.จะรับซื้อเองเพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิต ไม่ออกไปขายที่อื่น มีโรงงานที่เราได้ส่งเสริมเอสเอ็มอีไว้โดยให้ผลิตสินค้าจากวัตถุดิบยางเป็นรายได้เริ่มต้น จากนั้นตรงกลางจะประกอบด้วยโรงงานผู้ประกอบการทำถ่านถลาคบาง คนไม่ยอมใช้คำว่าทำแล้วไม่คุ้ม แต่จะคุ้มหรือไม่ ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ

★ ระบุเร็วสุดครึ่งผลภายในสัปดาห์นี้

เมื่อถามว่า ี่ระบุว่ารัฐบาลจะรับซื้อเองนั้น ได้กำหนดราคาแล้วหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ยังแต่กำลังคุยกันอยู่ กำลังทำกันอยู่เร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ เมื่อถามต่อว่าจะคุยกับผู้ประกอบการทางพาราดอกต้าหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “มาทำไม่ จะซื้อไหมแล้ว ก็เห็นใจซื้อไปแล้วจะไปทำอะไร จะขายต่อหรือแล้วจะขายให้ใคร สมมติว่าซื้อของราคา 20 บาท แต่ต้องซื้อในราคา 40 บาท คุณจะซื้อหรือไม่เขาต้องแบกรับภาระหรือไม่ ทั้งนี้ให้เกิดขึ้นก่อน แล้วค่อยให้ผู้ประกอบการเข้ามาช่วยส่งเสริม”

★ ฮัมใส่ “เทือก” เอาเงินที่ไหนไปคุ้ม

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิรวมคนหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย แสดงว่าไม่ยอมรับมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล พร้อมกดดันให้มีการพวงวลาอยู่ที่ 80 บาทต่อ กก. พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า “ก็ช่างเขาสีแล้วจะเอาอะไรมาคุ้มเอาเงินที่ไหนถ้ามามีเงินที่ไหน ตอบมา เรากำลังจะสร้างระบบไม่เอาระบบใช้หรือไม่ จะให้คุ้มแบบนี้ทุกอันเลยใช้ไหนไปหาเงินมาให้ผมผมไม่ได้ใจร้ายที่เข้ามาเพราะสงสารคนเหล่านี้ ไม่ได้เข้ามาเพื่อจะเอาเป็นเอาตายกับเขาเขาก็อย่ามาเอาเป็นเอาตายกับผม” เมื่อถามว่า นายสุเทพต้องการคุยเรื่องดังกล่าวกับนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “คุยทำไมมีหน่วยงานอยู่แล้ว คุยกับคนเดียวกับที่มีปัญหาอีก จะหาว่าคนไม่คุยกับคนนี้แต่ไปคุยกับคนนั้นอยากให้เข้าใจและสื่ออย่าไปเขียนให้เกิดความวุ่นวาย”

มือบงกชตรกรชาว

สวนยางยอมถอย หลัง เจอกฎเหล็ก ตำรวจไม่ยอมให้ชุมนุมต่อหน้าอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

★ ข้องใจ ปชป.แก้ปัญหายางสำเร็จ

เมื่อถามอีกว่าจะหารือกับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ เนื่องจากเคยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า “ไม่หารือกับใครทั้งนั้น เขาทำอะไรได้สำเร็จออกมา ทำได้อย่างไร เอาเงินที่ไหนไปทำให้ราคายางสูงขึ้น คนไม่แลกเปลี่ยนเพราะเป็นคนละวิธีการ ใช้เงินเท่าไรก็ได้ แล้วทำให้วิธีการปลูกพืชมันผิดหรือไม่ ปลูกยางเยอะขึ้นหรือไม่ วันนี้ผลิตยางได้ปีละ 4.1 ล้านตัน ใช้จริงได้ 1.4 ล้านตัน ที่เหลือ 3 ล้านตันขายหมด แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาชดเชย 3 ล้านตันที่ว่า ต้องคิดแบบนี้ ถ้าคิดแต่ว่าจะชดเชย เต็มคนให้ก็ได้ซื้อไปสักสิบลอกรัมละ 120-200 บาท แต่จะเอาไปให้ใครสุดท้ายก็เ็นอยู่ในคลัง ให้เข้าใจบ้าง”

★ เดือนเคลื่อนไหวได้-อย่าขุนวาย

ต่อคำถามว่าต้องการให้ผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวรอก่อนใช้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ข้างเขาอยากเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไป ตนก็จะทำของตนไปอย่าสร้างความเดือดร้อนก็แล้วกัน ตนไม่อยากจะอ้างมาจนตรอกผู้ใดใคร ให้รู้บ้างว่าอะไรคือกฎหมาย วันนี้ไม่ให้ทำอะไรอยู่แล้วแต่กฎหมายคือกฎหมาย วันหน้าเมื่อไหร่ก็ไม่มี และตนไม่ได้รู้สึกกดดันเพราะกดดันตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาไม่ต้องมาถาม เรื่องกดดันไม่กดดัน เมื่อถามว่า ชาวสวนยางบางส่วนเริ่มโค่นต้นยางขายแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า "เมื่อจำเป็นต้องโค่นก็โค่นไป ผมไม่ได้ให้รอ ก็แล้วแต่ แต่อย่าไปพูดอะไรให้มันขุนวาย"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ด้วยอารมณ์เฉยๆ และระหว่างเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า หลังการให้สัมภาษณ์ยังได้กระพือเท้าอย่างไม่เสวยอารมณ์ด้วย

★ ผบ.ทบ.ไม่ห่วงมือบสวนยาง

ที่กองการบินกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) เวลา 08.00 น. พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ในฐานะ ผบ.กกล.รส. พร้อมด้วย พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการทหารบกและคณะนายทหารระดับของกองทัพบกเดินทางลงพื้นที่ที่ จ.ยะลา เพื่อติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พล.อ.ธีรชัยปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลสถานการณ์ที่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้จะออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลปรับขึ้นราคาขายพารา โดยกล่าวเพียงสั้นๆว่า "ไม่ห่วง เพราะไม่น่าจะมีอะไร"

★ นายคลัง อ.ค.ส.ชี้ขยายแดนต้น

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรม.เกษตรฯ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อพัฒนาขางพารา ร่วมกับแกนนำกลุ่มเกษตรกรสวนยางกว่า 20 กลุ่ม ว่าขณะนี้มีความดีสำหรับชาวสวนยางคือนายกรัฐมนตรีสั่งการให้องค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) รับซื้อพาราจากเกษตรกร 100,000 ตัน ในราคาตลาดหรือสูงกว่าตลาด เพื่อนำมาใช้ในโครงการส่งเสริมการใช้ขางพาราในประเทศของ 8 กระทรวง ที่มีการประเมินเบื้องต้นว่าจะใช้ขางประมาณ 108,815 ตัน ส่วนรายละเอียดที่มีปัญหาซึ่งยกข้อสรุปไม่ได้คือการหาตัวผู้ว่าการการขงแห่งประเทศไทย (กยท.) เบื้องต้นอาจผ่อนเกณฑ์หรือลดสเปกของผู้สมัครลง เพื่อให้มีคนที่งานจับเคลื่อนนโยบายดูแลชาวสวนยาง

★ ขู่โยนยานเจอ ม.44 เต็ง

"เรื่องขางพารา นายฯ โกรธมากกับการแก้ปัญหาของกระทรวงเกษตรฯ ที่ไม่มีความคืบหน้า ผมจะเอาโทษไว้ ถ้าใครไม่เร่งมือทำงานจะใช้มาตรา 44 ข้ายให้พ้นกระทรวงภายใน 24 ชั่วโมง และการชดเชยเงิน 1,500 บาท/ไร่ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน ของโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ผ่านมา ไม่มีความคืบหน้างานถ้าช้า จะย้ายคนที่ดูแลในเรื่องนี้เข้ามาทำงานที่กระทรวงฯ มาทำงานใกล้ๆผม และรายงานความคืบหน้าทุกวัน ต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน ม.ค.59 หากการจ่ายเงิน 1,500 บาท/ไร่ ไม่คืบหน้า นายวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่แต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีมจะโดนลงโทษด้วย"

★ ปิดฝุ่น 15 มาตรการ-เร่งปล่อยกู้

รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า จากการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อพัฒนาขางพาราได้สอบถามที่ประชุมว่า เหตุใดการบริหารจัดการโครงการขยับเคลื่อน 15 มาตรการของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างยั่งยืน จึงมีความล่าช้า โดยเฉพาะโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปขางพาราและโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการการผลิตยางที่ปล่อยเงินกู้ผ่านธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงแนะนำให้ปล่อยเงินกู้ผ่านธนาคารพาณิชย์ เพราะมีประสบการณ์การบริหารจัดการที่ดี และเงื่อนไขผ่อนปรนกว่า บังผู้ประกอบการกู้เงินได้เร็วเท่าไร การซื้อขายขางพาราในประเทศจะเกิดขึ้นเร็วเท่านั้น และได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถนำโครงการและรายชื่อที่เกษตรกร ที่ต้องการความช่วยเหลือเสนอที่ประชุม ครม. ได้ภายในสัปดาห์หน้า

★ มหาดไทยให้ผู้ว่าดูแลพื้นที่

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีชาวสวนยางนัดชุมนุมหากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาขางพาราตกต่ำได้ว่า รัฐบาลพูดชัดเจนแล้วว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน แต่การมาชุมนุมไม่อยากจะให้ทำอะไรให้เกิดกฎหมาย รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว โดยที่ทราบกันดีว่าให้หน่วยงาน 8 หน่วยงานรับซื้ออย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยมีการหารือกันว่าให้นำขางมาทำสวนภูมิฟ้าท้องถิ่น บางกลุ่มที่ยังเรียกร้องอยู่นั้นเราจะใช้กลไกของจังหวัด โดยให้ ผวจ.และท้องถิ่นช่วยกันทำความเข้าใจว่าทุกวันนี้ความต้องการขายมีมากกว่าความต้องการซื้อ และราคาตลาดโลกอยู่ที่ 30-40 บาทเท่านั้น